

HỘI NGỘ LIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC QUẢNG NGÃI KỲ 12

Tổ chức tại Little Saigon, thành phố Westminster, miền nam California, mùa hè 2020



Thông Báo Số 7

Quyết Định Hủy Bỏ Hội Ngộ LTTHQN Kỳ 12, Năm 2020

Trong bối cảnh hiện nay dịch Corona đang lan tràn khắp thế giới và nước Mỹ, rất nhiều người đã hủy bỏ dự định tham dự hội ngộ và du lịch du thuyền. Vì lý do bảo vệ an toàn sức khỏe cho tất cả thành viên LTTHQN, **BTC quyết định hủy bỏ HNLTTTHQN2020**, chờ đến năm tới và sẽ có kế hoạch cho năm 2021 sau.

Những người đã đóng tiền tham dự hội ngộ sẽ được hoàn lại 100%.

Những ai đã đặt vé máy bay hay giữ phòng khách sạn thì phải liên lạc đến nơi đặt vé để thương lượng để hoàn lại tiền đặt vé hay tiền cọc nếu đã đóng rồi.

Nếu chưa đóng tiền, cũng nên liên lạc để hủy bỏ.

Nếu đã đặt vé không hoàn trả được (non-refundable) thì nên thương lượng để có thể giữ tín dụng (credit) ít nhất là một năm để có thể dùng đặt vé cho năm tới.

Những ai đã ghi danh đặt phòng ở Quality Inn thì không cần làm gì cả vì BTC chưa đóng tiền cọc. BTC đã thông báo cho Quality Inn về việc hủy bỏ đặt phòng.

Du Thuyền (Cruise):

Những ai đã đặt vé hoàn trả được (book refundable ticket): sẽ được hoàn trả 100%

Những ai đã đặt vé không hoàn trả được (book non-refundable ticket): mỗi người sẽ mất \$50, phần còn lại \$75 sẽ được đổi thành tín dụng (credit) trong 24 tháng để dùng lại.

Hủy bỏ Đặc San HNLTTTHQN2020: Chúng ta sẽ để dành những bài viết đã gửi cho đặc san năm tới nếu tổ chức được.

Xin tất cả thành viên LTTHQN thông cảm cho quyết định ngoài ý muốn này. Hy vọng trong năm tới, tình hình thế giới ổn định, chúng ta sẽ tổ chức lại.

Kính thư

Nguyễn Mậu Diễn

Trưởng ban tổ chức

[Xin nhấn vào đây để xem những thông báo trước của HNLTTHQN](#)



Copyright © 2020 HNLTQNXII, All rights reserved.

Quý vị nhận thư này từ nhóm Liên Trường Trung Học Quảng Ngãi

Địa chỉ liên lạc / Our mailing address is:

HNLTQNXII 5242 Duncannon Ave. Westminster, CA 92683 USA

[Nhấn địa chỉ vào danh bạ / Add to address book](#)

[Cập nhật tin cá nhân \(update personal profile\)](#) hay [rút tên khỏi nhóm này \(unsubscribe\)](#)

Nếu quý vị được chuyển tiếp thư này, [xin mời ghi tên](#) để nhận thư trực tiếp từ nhóm HNLTQN.
